



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เขาสามลีส่าง หมู่ ๑๕ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน

ผู้มาประชุม

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

๑	นายสง	งามมะเรียง	ประธานสภา อบต.	สง งามมะเรียง
๒	นายนวม	เมินขุนทด	รองประธานสภา อบต.	นวม เมินขุนทด
๓	ว่าที่ร้อยตรีชวลิต	ปรีดาศา	เลขานุการสภา อบต.	ชวลิต ปรีดาศา
๔	นายจรัส	มาสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑	จรัส มาสูงเนิน
๕	นางธัญสินี	อมรพรหม	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒	ธัญสินี อมรพรหม
๖	นางภัทราภรณ์	เป็นสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒	ภัทราภรณ์ เป็นสูงเนิน
๗	นายบุญส่ง	เปี้ยจันทึก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	บุญส่ง เปี้ยจันทึก
๘	นายสุขสนาน	รอบคอบ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔	สุขสนาน รอบคอบ
๙	นางบุปผา	กองพิธิ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๕	บุปผา กองพิธิ
๑๐	นายสมเกียรติ	ชินนอก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	สมเกียรติ ชินนอก
๑๑	นายสนอง	ภูจำนงค์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	สนอง ภูจำนงค์
๑๒	นายคล้าย	ขึ้นสระน้อย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	คล้าย ขึ้นสระน้อย
๑๓	นายธนกร	พลศรี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙	ธนกร พลศรี
๑๔	นายสรสิข	จรจันท์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐	สรสิข จจรจันท์
๑๕	นายสมเกียรติ	ชัชวาลย์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐	สมเกียรติ ชัชวาลย์
๑๖	นายบรรจบ	ชัยบุรี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑	บรรจบ ชัยบุรี
๑๗	นายสายัณ	ดุงสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒	สายัณ ดุงสูงเนิน
๑๘	นายบุญยืน	วิเศษโคกกรวด	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒	บุญยืน วิเศษโคกกรวด
๑๙	นายวิวัฒน์	บัลลังค์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔	วิวัฒน์ บัลลังค์
๒๐	นายสุพนธ์	แรมกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔	สุพนธ์ แรมกลาง
๒๑	นายอุดม	แซ่โซ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕	อุดม แซ่โซ
๒๒	นายยอดขวัญ	เนียมสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕	ยอดขวัญ นียมสูงเนิน
๒๓	นายประเสริฐ	เถื่อนพิมาย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖	ประเสริฐ เถื่อนพิมาย
๒๔	นางอัคนี	กล้วยสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖	อัคนี กล้วยสูงเนิน
๒๕	นายปราโมทย์	มิตขุนทด	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗	ปราโมทย์ มิตขุนทด
๒๖	นายสุพจน์	ใจบุญ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗	สุพจน์ ใจบุญ
๒๗	นางสุนารี	สวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘	สุนารี สวัสดิ์
๒๘	นายนึก	สระกระโทก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐	นึก สระกระโทก
๒๙	นายวัลลภ	ชุ่มชื่น	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐	วัลลภ ชุ่มชื่น

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม.๓
๒	นายอมร ศรีฐาน	สมาชิกสภา อบต. ม.๗
๓	นางบำรุง จันทโรสภณ	สมาชิกสภา อบต. ม.๘
๔	นางประทีนทิพย์ วิริยะปัญญาชัย	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๘

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ	นายก อบต.
๒	นายวินัย นิลสูงเนิน	รองนายก อบต.
๓	นางสุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ	รองนายก อบต.
๔	นายอดิสร สงสันเทียะ	รองปลัด อบต.
๕	นางอาภรณ์ ศิริจำปา	หัวหน้าสำนักปลัด
๖	นางกฤษฎกร สิงขรอาจ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗	นางมลิวรรณ เมฆมานนท์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๘	นางสาวอรนุช เสือเงิน	นักจัดการงานทั่วไปฯ
๙	นางสาวรัตนา ภูมลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
๑๐	นางสาวศุภลาภรณ์ โพธิ์สอน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๑	นางสาวกนกวรรณ ธรรมวิชัย	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
๑๒	น.ส.ธัญญาภรณ์ สุภาศิริธนานนท์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๓	นางภััสสร มาสูงเนิน	นักการ
๑๔	นายวิชัย ชุมกระโทก	พนักงานจ้างทั่วไป
๑๕	นายประภาส สมประณามิ	พนักงานขับรถ
๑๖	นายสมาน เสลานอก	พนักงานขับรถ

เริ่มประชุม : เวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานสภา อบต. : เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภา อบต. จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์พร้อมกัน ประธานสภา อบต. กล่าวเปิดประชุม และด้วยวันนี้มีสมาชิกสภา อบต. คือ นางภัทราภรณ์ เป็นสูงเนิน สมาชิก สภา อบต. หมู่ ๒ ท่านได้แจ้งลาเนื่องจากติดภารกิจ แต่ในวันนี้ท่านสามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้ทุกท่านได้ปรบมือให้กำลังใจท่านด้วยครับ ลำดับต่อไปเข้าสู่วาระที่ ๑ ขอเชิญเลขานุการสภา ได้ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๑ : **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

เลขานุการสภา : **๑.๑ เรื่อง ขอขอบคุณการเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และระหว่างวันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บ้านไร่คุณนาย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา นั้น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการฯ อบรมครั้งนี้

ที่ประชุม : **รับทราบ**

เลขานุการสภา : **๑.๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์**

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ข้อ ๖๒ ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศวิธีแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็นตามข้อ ๖๕ ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อ ๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายในเจ็ดวันก่อนเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง ดังนี้

(๑) ให้ผู้แจ้งเหตุเข้าที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือ แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์”

(๒) กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ

(๓) พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ การพิจารณาการแจ้งเหตุ และการอุทธรณ์กรณีเหตุที่แจ้งมิใช่เหตุอันสมควร ให้เป็นไปตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ประชุม

เลขานุการสภา

: รับทราบ

๑.๓ เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ เพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ เพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประเภทหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามแบบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ , ส.ป.ก. ๔ - ๐๑ ข , ส.ป.ก. ๔ - ๐๑ ค หรือ ส.ป.ก. ข เป็นที่ดินซึ่งไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นไม้หวงห้าม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ที่ประชุม

เลขานุการสภา

: รับทราบ

๑.๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและร่วมพิธีสงฆ์เนื่องในประเพณีสงกรานต์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ร่วมกับบ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ และ หมู่ ๒ ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและพิธีสงฆ์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดมะเกลือเก่า หมู่ ๑ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา แต่เนื่องจากขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดระลอก ๓ อาจจะได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ขอเชิญท่านนายก ได้ชี้แจง

นายก อบต.

: ขอเพิ่มเติมในเรื่องที่ ๑ การจัดงานประเพณีสงฆ์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ตำบลมะเกลือเก่า เมื่อปี ๒๕๖๓ ไม่ได้มีการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด รัฐบาลได้สั่งการไม่ให้มีการรวมกลุ่มประชาชนเพราะอาจเกิดการติดเชื้อได้ และสำหรับในนี้จากที่ได้หารือกับผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการให้การจัดงาน โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ จึงได้เข้าหารือกับท่านเจ้าอาวาสวัดมะเกลือเก่าและพระมหาวีรวัฒน์ ถึงแนวทางการจัดงานโดยพิจารณาจากสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น และดำเนินการจัดงานแบบ New Normal รูปแบบการจัดในช่วงเช้าจะเป็นการทอดผ้าป่าสามัคคี การถวายภัตตาหารเพล และพิธีสงฆ์ในช่วงบ่าย ซึ่งไม่มีการจัดการละเล่นใดๆ ทั้งสิ้น โดยจัดให้มีรูปปั้นเจ้าคณะอำเภอ ๓ องค์ เจ้าอาวาสวัดสว่างบูรพารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะตำบลเขต ๑ เจ้าคณะตำบลเขต ๒ และพระสงฆ์ในตำบลมะเกลือเก่า จัดที่นั่งรอบอุโบสถ แต่ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ได้รุนแรงขึ้น กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ออกประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ซึ่งกองการศึกษาฯ ได้แจ้งประกาศดังกล่าวให้ทราบแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการจัดการจัด ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์วันต่อวัน เบื้องต้นจะได้เข้าพบเพื่อหารือกับพระครูสมุณเจ้าอาวาสวัดสว่างบูรพาราม ว่าเห็นสมควรให้ดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้หากจัดงาน ได้เตรียมมาตรการการป้องกันโรคโควิดไว้แล้ว แต่ขอหารือกับทางพระสงฆ์ก่อนหากท่านเห็นสมควรยกเลิกให้จัดงานต้องดำเนินการตามนั้น ในส่วนของ อบต. พร้อมทั้งจะดำเนินการตามผลการประชุม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เรื่องที่ ๒ การตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือ ๗ วันอันตราย กำหนดขึ้นในวันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ จะตั้งจุดบริการจำนวน ๔ จุด ประกอบด้วย จุดต่อไม้ จุดห้วยน้ำมัน จุดคำไฮ จุดบ้านหนองม่วง จุดบ้านวังรางน้อย โดยท่านกำนันได้ประสานให้ผู้ใหญ่บ้านได้อยู่ประจำจุดบริการประชาชน ห้วยน้ำมัน ได้ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง ๒ แห่ง ให้ อสม.มาประจำจุดบริการประชาชน โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเกลือเก่า จะประจำที่จุดห้วยน้ำมัน จุดต่อไม้ และจุดหนองม่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายราง ประจำจุดคำไฮ ในส่วนนี้ขอเชิญท่านสมาชิกได้เยี่ยมเยียนจุดตรวจในโซนพื้นที่หมู่บ้านของท่านหรือหมู่บ้านข้างเคียง อาจจะมีการมอบเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่มาปฏิบัติงาน นอกจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ อบต. อปพร. อสม. ในจุดต่อไม้ และคำไฮ ยังมีกำลังพลทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒ มาอยู่ประจำจุดในช่วงกลางวัน ส่วนในช่วงเย็นจะได้ลงพื้นที่ออกตรวจตามจุดต่างๆ

ที่ประชุม

: รับทราบ

๑.๕ เรื่อง รูปแบบการจัดที่ดินในพื้นที่แปลงว่าง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสูงเนิน

ด้วยที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่แปลงว่างป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสูงเนิน ท้องที่บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๕๖๗-๐-๕๙ ไร่ โดยกันพื้นที่สาธารณประโยชน์ไว้ประมาณ ๑๔% ของพื้นที่ เนื้อที่ประมาณ ๗๗ ไร่ ส่วนที่เหลือนำมาจัดรูปแบบที่ดินแปลงละ ๕ ไร่ ได้จำนวน ๙๘ แปลง เนื้อที่รวม ๔๙๐ ไร่ เป็นพื้นที่รองรับการจัดที่ดินให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการถูกผลักดันออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปากช่องและป่าหุสสีในท้องที่ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖๒ ราย และราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินในพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียง โดยที่ประชุมได้มีมติให้คณะทำงานจัดที่ดินนำรูปแบบการจัดรูปแบบที่ดินดังกล่าว สอบถามไปยังราษฎรกลุ่มเป้าหมายและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อร่วมพิจารณาและกำหนดเป็นพื้นที่รองรับการจัดที่ดินในพื้นที่แปลงว่าง

- ที่ประชุม** : **รับทราบ**
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่
- นายธนกร พลศรี : สอบถามเนื่องด้วยได้หลายหมู่บ้านได้มีการจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดภายในหมู่บ้านซึ่งได้ทำเป็นประจำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แต่การจัดงานเป็นการจัดงานขนาดเล็ก ยังจะสามารถทำได้หรือไม่
- ประธานสภา อบต. : สำหรับในหมู่ ๑๓ นั้นได้ทำการประชาคมเห็นควรให้จัดการดำเนินการตามประเพณีแต่จัดแบบเรียบง่าย ไม่ต้องมีขบวนแห่ผ้าป่าให้นำผ้าป่าถวายพระ
- นายก อบต. : จากหนังสือของกระทรวงวัฒนธรรมสั่งการไม่ให้จัดกิจกรรมทางสงฆ์ งดการร่วมกลุ่มของมวลชน เช่น การสร่งน้ำพระ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดโรค แต่หากจะจัดแบบระยะห่างตามที่ท่านประธานกล่าวมานั้น จะต้องมีการป้องกันและต้องรับผิดชอบหากมีการติดเชื้อเกิดขึ้น แต่เห็นควรที่จะงดไปก่อน และเพื่อปฏิบัติตามพรบ.ควบคุมโรค หากฝ่าฝืนหรือไม่ให้ความร่วมมือจะมีบทลงโทษ อย่างไรก็ตามให้ทุกท่านระมัดระวังไม่ไปอยู่ในที่เสี่ยงและควรสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยครั้ง เพื่อป้องกันตนเอง เบื้องต้นฝากท่านปลัดได้แจ้งผอ.กองสาธารณสุขในการจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ในเรื่องการป้องกันโรคโควิด ให้กับทุกครัวเรือน
- ปลัด อบต. : ในเรื่องนี้ต้องเผื่อระวังคนที่มาจากนอกพื้นที่ หรือมาจากต่างจังหวัดที่เสี่ยงสูง ๒๒ จังหวัด ดังนั้นเห็นควรงดเว้นการจัดงานในช่วงนี้ได้ นอกจากนี้ได้มีข้อสั่งการจากอำเภอสูงเนินในการตรวจสอบตลาดนัดต่างๆ ให้การเว้นระยะห่างและมาตรการในการป้องกัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์
- ประธานสภา อบต. : ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาตามมาตรการที่ทางการได้กำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและเพื่อความปลอดภัยของตนเอง

ที่ประชุม : **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๒

- ประธานสภา อบต. : **เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า**
- จำนวน ๑ สมัย คือ**
- การประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยรายงานการประชุมฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว เพื่อให้ท่านได้ทำการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสำคัญ เพื่อการรับรองรายงานการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขในสาระสำคัญหรือไม่
- ที่ประชุม : ไม่มี
- ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดต้องการจะแก้ไขหรือเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติเป็นรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง ๒๗ เสียง**

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภา อบต.

- : **เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา**
: **๓.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔**

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า มีความประสงค์ขอเพิ่มเติมโครงการลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นความจำเป็นเร่งด่วน และเพื่อการดำเนินงานของ อบต. ตามอำนาจหน้าที่และนโยบายของรัฐบาล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเชิญนายก อบต. ได้ชี้แจง

นายก อบต.

- : สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามที่ได้บรรจุโครงการต่างๆ ไว้นั้น แต่เนื่องจากได้มีความจำเป็นเร่งด่วนในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มโครงการฯ และอีกส่วนหนึ่งคือหมู่บ้านต้องการที่เปลี่ยนแปลงโครงการฯ โดยในโครงการที่ของเพิ่มนี้ เป็นโครงการที่จะขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมในการประชุมคราวนี้ด้วย ทั้งนี้ตามระเบียบฯ โครงการที่จะดำเนินการได้ต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนา จึงจะสามารถนำมาดำเนินการได้ ซึ่งรายละเอียดของโครงการจะเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย จำนวน ๓ ยุทธศาสตร์ ๓ แผนงาน

๑. ยุทธศาสตร์การสารต่อแนวทางพระราชดำริ

แผนงานการเกษตร

๑ โครงการขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำคำไฮ หมู่ ๑๕ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอ่างเก็บน้ำคำไฮได้มีโครงการสูบน้ำออกจากอ่างเนื่องจากน้ำเสีย เมื่อสูบน้ำออกแล้วต้องมีการขุดลอกนำหน้าดินออก และเพิ่มความลึกของอ่างเก็บน้ำ

๒. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขามะกอก หมู่ ๖ อยู่ระหว่างการขอ งบประมาณจากภายนอก ในปี ๒๕๖๔ แต่ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเหล็กบ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๒ วงเงิน งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท เนื่องจากถนนมีความชำรุดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

๒. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อต่อจากจุดที่ก่อสร้างระบายน้ำเดิมเนื่องจากมีน้ำขังทำให้เกิดน้ำเสียหน้าบ้านเรือนประชาชน

๓. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทดแทนท่อระบายน้ำเดิม บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ช่วงบริเวณที่เก็บน้ำของวัด มีน้ำกัดเซาะเป็นโพรงขนาดใหญ่เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่สัญจรผ่านในบริเวณนั้น

๔. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบำบัดน้ำเชื่อมต่อบริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อเชื่อมต่อกับระบบประปาหมู่บ้านให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง

๕. โครงการซ่อมแซมท่อถึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นการซ่อมแซมถังแซมเปญเก่า เพื่อส่งน้ำให้กับคุ่มที่น้ำประปาตัวใหม่ส่งไม่ถึง

๖. โครงการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดข้ามถนน หมู่ ๑๔ คุ่มบุญร่วมฟาร์ม งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากช่วงดังกล่าวน้ำได้เซาะเป็นช่องขนาดใหญ่

๗. โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ ๒๐ งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท ที่ท่านสมาชิกได้แจ้งความเดือดร้อนต่อที่ประชุมสภา

๘. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนน บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ จะอนุญาตเพิ่มงบประมาณจาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไฟฟ้าได้ชำรุดหลายหลอดโดยจะเปลี่ยนเป็นหลอดแอลอีดี เนื่องจากประหยัดไฟฟ้า และมีความคงทนมากกว่าแบบเดิม ในส่วนนี้จะขอหารืออีกครั้ง

๙. โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ ๑๐ ขอปรับเป็นงบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ ๒๐ ขอปรับเป็นงบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายยุทธศาสตร์ข้างศาลปู่ตา - คลองน้ำบ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๒ ขอเปลี่ยนแปลงเป็นถนนคอนกรีต งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในนี้จะของบประมาณจากภายนอก

๑๒. โครงการก่อสร้างท่อถึงสูงประปา บ้านหนองเบน หมู่ ๘ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากถังกรองน้ำเดิมไม่ได้มาตรฐาน

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

๑. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบสำ หมู่ ๑๕ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งส่วนหนึ่งจะได้เสนอโครงการเพื่อขอ งบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยนำมาก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะ ลู่วิ่ง สนามกีฬา

สำหรับโครงการที่ขอเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มีตามรายละเอียดข้างต้น เมื่อที่ประชุมสภาได้มติอนุมัติแล้วสามารถที่จะนำมาดำเนินการได้หากมีงบประมาณ ทั้งนี้มีบางโครงการที่เป็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนได้ที่เสนอเข้าไว้ในวาระที่ ๓.๒ ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ส่วนโครงการที่เหลือนั้นจะเป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปี และเงินจากภายนอก แต่หากเป็นเรื่องที่เร่งด่วนจะต้องมีการพิจารณางบประมาณอีกครั้ง ดังนั้นจากที่ได้เสนอมาขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมหรือไม่
- นายก อบต. : ขอเพิ่มเติมในส่วนที่บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖ เห็นควรให้นำโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น นำบรรจุในแผนพัฒนาไว้ก่อนหากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจะได้นำมาดำเนินการได้ทันที
- นายสนอง ภูจำนงค์ : เห็นควรนำโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบรรจุไว้ในแผนฯ ซึ่งการมีแหล่งกักเก็บน้ำสำรองไว้เป็นกรณี เพื่อป้องกันมิให้เกิดการขาดแคลนน้ำใช้ในอนาคต
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ : เห็นด้วยตามที่นายกได้เสนอ
- นายสมเกียรติ ชินนอก : เห็นด้วยตามที่นายกได้เสนอ
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ : อนุญาตที่ประชุมสภา ขอเพิ่มโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) อีก ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น (คลองอีสานเขียว) บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖ งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- นายก อบต. : อนุมัติที่ประชุมสภา ขอเพิ่มโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จำนวน ๑ โครงการ ที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านแล้ว คือ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกลางบ้าน (ต่อจากซอยนายผ่อง) ระยะทาง ๔๐๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร เนื่องจากถนนเส้นนี้ชำรุดอย่างมากจากน้ำกัดเซาะถนนเมื่อฝนตกหนักที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และทำให้น้ำไหลบ่าเข้ามาในหมู่บ้าน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และขอให้กองช่างได้ลงตรวจสอบพื้นที่
- ประธานสภา อบต. : หมู่ ๑๓ ขอเพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จำนวน ๑ โครงการ ที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านแล้ว คือ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกลางบ้าน (ต่อจากซอยนายผ่อง) ระยะทาง ๔๐๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร เนื่องจากถนนเส้นนี้ชำรุดอย่างมากจากน้ำกัดเซาะถนนเมื่อฝนตกหนักที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และทำให้น้ำไหลบ่าเข้ามาในหมู่บ้าน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และขอให้กองช่างได้ลงตรวจสอบพื้นที่
- นายก อบต. : สำหรับถนนเส้นนี้ได้รับแจ้งหลายครั้ง เห็นควรให้นำบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ขอให้หมู่บ้านได้ตรวจสอบถึงสาเหตุที่น้ำจำนวนมากไหลบ่าเข้าหมู่บ้าน เช่น มีการเปลี่ยนเส้นทางน้ำ และการแก้ไขว่าจะดำเนินการอย่างไร
- ประธานสภา อบต. : จากการตรวจสอบพบว่าการเปลี่ยนเส้นทางน้ำ ซึ่งได้หารือกับชาวบ้านต้องดำเนินการถมดินยกระดับ ประมาณ ๒๐๐ เมตร น้ำจะไม่ไหลท่วมถนน แต่อาจจะไหลเข้าไปในพื้นที่การเกษตร
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมหรือไม่
- นายจรัส มาสูงเนิน : ขอเพิ่มโครงการเพื่อเข้าแผนพัฒนาฯ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการยกระดับถนนซอยพิทักษ์ภักดิ์ เนื่องจากปัจจุบันถนนมีสภาพต่ำทำให้เมื่อมีฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ : เห็นด้วยตามที่นายกได้เสนอ
- นายก อบต. : สำหรับในเรื่องนี้อาจจะเกิดจากการระบายน้ำไม่ทัน เนื่องจากหากจะยกระดับถนนต้องทำการทุบถนนเพื่อยกระดับถนนขึ้นใหม่ ไม่สามารถเททับได้ อาจต้องใช้งบประมาณสูง แต่เบื้องต้นก็นำเข้าแผนฯ ไว้ก่อน หากมีงบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมหรือไม่
- นายวัลลภ ชุ่มชื่น : ขอสอบถามสำหรับโครงการหมู่ ๒๐ โครงการขยายท่อเมนประปา ได้ร่วมค่าใช้จ่ายไว้ทั้งหมดแล้วหรือไม่ เช่น ค่าขุดดิน และจะเข้าดำเนินการเมื่อใด ในส่วนของงบประมาณประจำปี โครงการปรับปรุงท่อถังประปาและหลังคาคลุมถัง จะดำเนินการเมื่อใด
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ : เห็นด้วยตามที่นายกได้เสนอ
- นายก อบต. : ร่วมค่าใช้จ่ายทั้งหมด สำหรับการดำเนินการต้องตรวจสอบงบประมาณ แต่จะพยายามให้เร็วที่สุด ส่วนโครงการตามข้อบัญญัตินั้นขอให้ท่านรองวินัยได้ติดตามความคืบหน้า

- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบร่าง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม
 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง ๒๗ คะแนน
- ประธานสภา อบต. : **๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
 เงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒)
 (ครั้งที่ ๒)**

เนื่องจากได้รับแจ้งจากหลายหมู่บ้านได้เกิดปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องสิ่ง
 สาธารณูปโภคที่ต้องการดำเนินแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการบรรเทาความ
 เดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน เบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
 ได้พิจารณางบประมาณในการช่วยเหลือจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งกอง
 คลังได้รายงานเงินสะสมคงเหลือที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ แต่ปรากฏว่างบประมาณ
 จ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวไม่เพียงพอกับยอดประมาณการของโครงการที่ขออนุมัติ
 ซึ่งเงินสะสม ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คงเหลือ ๑๓,๕๖๗,๓๐๓.๘๗ ซึ่ง
 ตามระเบียบต้อง **หัก** ลูกหนี้ภาษี ลูกหนี้รายได้อื่นๆ และกันเงินสำรองจ่าย
 เงินที่อนุมัติแล้วและยังอยู่ระหว่างดำเนินการ และต้องกันเงินสำรองจ่ายเป็น
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๓ เดือน รวมถึงกันเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี
 สาธารณภัย

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน จึงเห็นควรขออนุมัติ
 จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะส่วนที่เกินจากยอดทุนสำรองสะสมร้อยละสิบห้า
 ของงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
 เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒) “กรณีที่ได้ องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุน
 สำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดย
 ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” จึงขอรายงานสถานะเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่
 ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่สามารถนำไปใช้ได้ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔	๗๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔	๑๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐
ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔	๑๔,๖๑๔,๙๘๒.๒๑
หัก ๑๕% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔	<u>๑๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐</u>
เงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละ ๑๕ ของ งบประมาณประจำปี	๓,๐๖๔,๙๘๒.๒๑
หัก โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	<u>๑,๐๗๘,๕๐๐.๐๐</u>
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้	<u><u>๑,๙๘๖,๔๘๒.๒๑</u></u>

โดยมีโครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ดังนี้

	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔	๑๒๐,๐๐๐
๒.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทดแทนท่อระบายน้ำเดิม กว้าง ๒.๑๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่องทาง บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙	๒๕๐,๐๐๐
๓.	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบำบัดน้ำเชื่อมต่อกับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙	๗๕,๐๐๐
๔.	โครงการซ่อมแซมท่อถึงเหล็กทรงแซมเป็ญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. และระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐	๑๒๐,๐๐๐
๕.	โครงการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดข้ามถนน คุ่มบุญร่วมฟาร์ม บ้านหนองขาด หมู่ ๑๔	๑๒๐,๐๐๐
๖.	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคำไฮ หมู่ ๑๕	๔๘๐,๐๐๐
๗.	โครงการขยายท่อเมนประปา PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ยาว ๑๗๐ เมตร บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ ๒๐	๒๘,๐๐๐
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๒ - วิ่งแฉกร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๖,๐๐๐
๙.	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔- บ้านหนองม่วง หมู่ ๕	๔๕๐,๐๐๐
	รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น	๑,๗๖๙,๐๐๐

ขอเชิญนายก อบต. ได้ชี้แจง หลักการเหตุผล

นายก อบต.

: เนื่องด้วยได้รับเรื่องร้องเรียนถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งจากที่ท่านสมาชิกสภา อบต. ได้แจ้งมาในที่ประชุมสภา จากหนังสือที่แจ้งเข้ามาถึง อบต. จึงได้รวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งลงสำรวจพื้นที่ ทั้งนี้จะพิจารณาในโครงการที่เร่งด่วนที่สุด แต่เนื่องจากงบประมาณในปีนี้ได้นำมาดำเนินการในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด ทำให้ต้องจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาดำเนินการในเรื่องนี้ ทำให้การโอนงบประมาณมาใช้จำเป็นต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบ แต่หากมีเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนหรือเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ต้องดำเนินการโดยด่วน มีระเบียบกฎหมายที่เขียนไว้สามารถนำเงินสะสม หรือเงินทุนสำรองสะสมมาใช้ได้ ซึ่งเงินสะสม ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คงเหลือ ๑๓,๕๖๗,๓๐๓.๘๗ บาท หัก ลูกหนี้ ประมา ๙๐๐,๐๐๐ บาท หัก กักเงินสำรองจ่ายสะสมที่อนุมัติแล้วและยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ประมาณ ๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท หักเงินสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ๓ เดือน ประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท หัก กักเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ

กรณีที่มีสาธารณภัย ๑๐% ของงบประมาณ จำนวน ๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจากที่ กั้นเงินไว้ในส่วนนี้ไว้ ทำให้ยอดเงินสะสมไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ดำเนินการใน โครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนได้และต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนั้น เมื่อไม่สามารถใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมได้ จึงได้พิจารณาเงินทุนสำรองสะสม ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๗ (๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอด เงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะใน ส่วนที่เกิดไปใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น สำหรับการขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๘๗(๒) ซึ่งเมื่อปีงบประมาณที่ได้ผ่านสภา อบต.ได้อนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนไปแล้วครั้งหนึ่ง จากข้างต้นเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔,๖๑๔,๙๘๒.๒๑ บาท หัก ๑๕% ของงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท เป็นยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ๓,๐๖๔,๙๘๒.๒๑ บาท หัก โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑,๐๗๘,๕๐๐๐ บาท ดังนั้น เหลือเงินทุนสำรองเงิน สะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ ๑,๙๘๖,๔๘๒.๒๑ บาท ซึ่งจากยอดเงินทุนสำรอง คงเหลือจึงได้นำมาพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ที่ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบหากเป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณสูงก็นำโครงการบรรจุไว้ในงบกลาง ในส่วนที่ต้องใช้งบประมาณราคาสูงได้นำมาเข้าโครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงิน ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๙ โครงการข้างต้น

โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ ตามที่ได้นำเรียนในวาระที่ ๓.๑ เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ขัง บริเวณบ้านเรือนประชาชน

โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทดแทนท่อระบายน้ำเดิม บ้านวัง รางน้อย หมู่ ๙ เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีความชำรุดอย่างหนักประกอบกับมี ประชาชนใช้สัญจรไปมาจำนวนมาก จึงเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจร

โครงการที่ ๓ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบำบัดน้ำเชื่อมต่อระบบประปา หมู่บ้าน บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ เนื่องจากระบบประปาที่มีอยู่นั้น ส่งน้ำไม่ถึงทั้ง หมู่บ้าน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำในการอุปโภค บริโภค

โครงการที่ ๔ โครงการซ่อมแซมหลังเหล็กทรงแซมแปยุ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. และระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐ เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนขาดน้ำใช้ ในครัวเรือน

โครงการที่ ๕ โครงการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดข้ามถนน คุ่มบุญ ร่วมฟาร์ม บ้านหนองขาด หมู่ ๑๔ ถนนเส้นนี้ท่านสมาชิกสภาได้แจ้งต่อที่ประชุม สภาหลายครั้ง และจากที่ได้ลงสำรวจพบไม่สามารถที่จะปรับเกรดถนนได้ จะต้องมีการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเนื่องจากกระแส น้ำไหลแรง

โครงการที่ ๖ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคำไฮ หมู่ ๑๕ เนื่องจากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ได้ประสบปัญหาน้ำเสียโดยจะดำเนินการหลังจากที่ได้มีการสูบน้ำออกจากอ่างเรียบร้อยแล้ว เพื่อขุดนำหน้าดินออกมาฆ่าเชื้อโรค และร่อนน้ำฝนในช่วงฤดูฝน

โครงการที่ ๗ โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ ๒๐ ตามที่ท่านสมาชิกสภา อบต.ได้แจ้งความเดือดร้อนเข้ามา เนื่องจากน้ำไหลไม่ทั่วถึงประชาชนได้รับความเดือดร้อน

โครงการที่ ๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๒ - วังเณร ด้วยถนนเส้นนี้มีประชาชนใช้เดินทางสัญจรจำนวนมากเพื่อที่จะไปวังเณร ซึ่งปัจจุบันถนนชำรุดหลายจุดและมีในช่วงที่เป็นคอนกรีตที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

โครงการที่ ๙ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔- บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ ในช่วงเลยสวนมะม่วง มีหลุมขนาดใหญ่ และมีจุดที่ชำรุดอีกหลายจุด ซึ่งเส้นดังกล่าวนี้ได้มีประชาชนใช้สัญจรไปมาจำนวนมาก

และขอเพิ่มเติมอีก ๑ โครงการคือ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนน บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ งบประมาณจำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่สัญจรไปมาและสมาชิกสภาได้เสนอปัญหาดังกล่าวมายังที่ประชุมสภา โดยจะปรับปรุงเป็นหลอดแอลอีดี ที่มีความคงทนและมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ส่วนหลอดไฟที่ถอดออกมาจะนำมาติดบริเวณด้านข้างถนน และช่วงเกาะกลางก่อนถึง อบต. ส่วนที่เปลี่ยนใหม่จะติดตั้งบริเวณหน้า รพ.สต. มะเกลือเก่า ขออนุญาตที่ประชุมสภาได้พิจารณานำเข้าโครงการเพื่ออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เป็นโครงการที่ ๑๐ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๗๙,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ในงบประมาณเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้

- ประธานสภา อบต. : สำหรับในโครงการที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนน บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ งบประมาณจำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อที่ประชุม
- นายจรัส มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ : ด้วยปัจจุบันโคมไฟบริเวณเกาะกลางถนนทางเข้าหมู่ ๑ หมู่ ๒ ดับและชำรุด หลายดวง เป็นระยะเวลานานแล้วเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมา ประกอบกับถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนสายหลักมีผู้ใช้จำนวนมาก
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่
- นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ : ขอเสนอให้เป็นไฟฟ้าแสงสว่างโดยใช้โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ
- นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ : สำหรับไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จากที่ได้สังเกตเห็นในหลายแห่งแสงไฟไม่สว่างเท่าที่ควร อาจจะเป็นที่ก้ำกึ่งวัตต์ต่ำ แต่หากมีก้ำกึ่งวัตต์ที่สูงแล้วทำให้ไฟมีความสว่าง เห็นควรที่จะใช้แบบโซล่าเซลล์เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ
- นายก อบต. : จากที่ได้ศึกษาข้อมูล หลอดไฟแอลอีดีนั้นจะต่อตรงเข้ากับระบบไฟฟ้าเมื่อได้แสงสว่างเต็มแล้วระบบไฟตัดซึ่งจะทำให้ประหยัดไฟฟ้า ในส่วนค่าใช้จ่ายหลอดแอลอีดีจะประมาณ ๕,๐๐๐ บาท แต่แบบโซล่าเซลล์เมื่อรวมหลอดไฟฟ้าและเสา จะอยู่ที่ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งราคาสูงกว่า และผลเสียของโซล่าเซลล์คือหากมีฟ้าครึ้ม หรือมีฝนตกไฟฟ้าแสงสว่าง แผงไฟฟ้าจะไม่เก็บไฟฟ้าทำให้ไฟดับ

- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่
- นายสนอง ภูจำนงค์ : ด้วยหมู่ ๖ ได้มีความเดือดร้อนที่ได้นำเสนอที่ต่อประชุมสภาหลายครั้งที่ผ่านมา คือ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ : ท่อลอดหลุดเป็นโพรงขนาดใหญ่ ทำให้ถนนขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ บริเวณ
หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเพิ่มเข้าไว้ในแผนพัฒนาครั้งนี้จะได้หรือไม่
- นายก อบต. : สำหรับในส่วนนี้ขอแก้ไขโดยใช้งบกลางดำเนินการวางท่อใหม่และปรับถนน
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ให้ช่างลงพื้นที่ตรวจสอบ
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่
หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ
๘๗ (๒) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในตำบล จำนวน ๑๐ โครงการ เป็น
งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๗๙,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๗ เสียง
- ประธานสภา อบต. : **๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**
ด้วยกองช่าง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
หมู่ ๑ จากพิทักษ์ภัณฑ์ - ประปา จำนวน ๓๐๒,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีต หมู่ ๑ จากพิทักษ์ภัณฑ์ - ประปา กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐
เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่ากำหนด) โดยโอนลดจาก
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ ๑ จากพิทักษ์ภัณฑ์-ประปา จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ หน้าวัดมะเกลือเก่า จำนวน ๑๓๗,๐๐๐ บาท
ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
- นายก อบต. : ด้วยรับแจ้งจากท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ ได้มีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน
๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ ๑ จากพิทักษ์ภัณฑ์-
ประปา จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท และ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ๑ หน้าวัดมะเกลือเก่า จำนวน ๑๓๗,๐๐๐ บาท แต่โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ ได้ดำเนินไปแล้ว จึงมีความประสงค์ที่จะนำ
งบประมาณในส่วนนี้เพิ่มในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ ๑ จาก
พิทักษ์ภัณฑ์-ประปา เพื่อเพิ่มระยะความยาว แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำ
ท่วมซ้ำ
- นายจรัส มาสูงเนิน : ตามที่ท่านนายกได้นำเรียน หมู่ ๑ ได้มีโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ : โครงการ แต่โครงการว่าท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดได้ดำเนินการแล้ว

- จึงได้มีการประชุมประชาคมเพื่อนำงบประมาณมาเพิ่มเติมในโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ ๑ จากพิทักษ์ภัณฑ์-ประปา โดยเพิ่มระยะความยาวเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำขัง ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานงบลงทุน หมวด ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ ๑ จากพิทักษ์ภัณฑ์ - ประปา จำนวน ๓๐๒,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ ๑ จากพิทักษ์ภัณฑ์-ประปา จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท และ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ หน้าวัดมะเกลือเก่า จำนวน ๑๓๗,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๗ เสียง
- ระเบียบวาระที่ ๔** : **เรื่อง กระทบ/ญัตติ**
- ประธานสภา อบต. : **ญัตติ**
ด้วย นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ ได้เสนอญัตติแจ้งให้ทำการซ่อมแซมแนวริมตลิ่งบริเวณพื้นที่สาธารณะวังแฉกร จุดรักษาความปลอดภัยตลาดประชารัฐ และรีสอร์ตวังแฉกร เนื่องจากแนวริมตลิ่งได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ และฝนที่ตกลงมา ทำให้หน้าดินพังทลายเกิดความเสียหาย ในบริเวณหน้าจุดรักษาความปลอดภัยและอู่ประสานเริ่มทรุดตัว จึงเกรงว่าจะเกิดความเสียหายมากกว่าเดิม ขอเชิญท่านสมาชิกได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
- นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ : สำหรับในเรื่องนี้เป็นความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากกระแสน้ำในลำตะคอง ได้กัดเซาะริมตลิ่ง ทำให้หน้าดินพังทลายทรุดตัวเป็นบริเวณกว้าง เข้ามาใกล้ยังบริเวณที่ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและตลาดประชารัฐ ซึ่งขณะนี้ในช่วงอู่ประสานได้เริ่มทรุดตัวลง หากไม่เร่งดำเนินการซ่อมแซมอาจจะทำให้ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตลาดประชารัฐ และที่พักในบริเวณดังกล่าวทรุดตัว พังเสียหายได้ จึงขอความอนุเคราะห์ยัง อบต.ให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบซ่อมแซมต่อไป
- นายก อบต. : สำหรับในเรื่องนี้ได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำหนังสือถึงชลประทานแล้ว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพราะจากการตรวจสอบแล้วการซ่อมแซมนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของชลประทาน ซึ่งในส่วนของ อบต.จะมีหน้าที่ดูแลในพื้นที่สาธารณะเบื้องต้นมอบหมายท่านปลัดได้ติดตามในเรื่องนี้ให้ทำหนังสือด่วนที่สุดแจ้งยังชลประทานอีกครั้ง และแจ้งไปยังอำเภอสูงเนินเพื่อช่วยประสานไปยังจังหวัดให้ช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง
- ที่ประชุม : **รับทราบ**
- ระเบียบวาระที่ ๕** : **เรื่องอื่นๆ**
- รองประธานสภา อบต. : สำหรับในวาระนี้ขอให้ทุกหมู่บ้านได้แจ้งปัญหาความจำเป็นเดือดร้อน ที่ต้องการให้แก้ไขขอเชิญแจ้งในวาระนี้

- นายธนกร พลศรี : ขอเพิ่มในวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ในโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทดแทนท่อระบาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ น้ำเดิม จำนวน ๑ ช่องทาง บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ เนื่องจากท่อเดิมได้ถูก
กระแสน้ำเซาะจึงเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมา ประกอบได้รับความ
เดือดร้อนหลายครั้ง ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและเร่งดำเนินการแก้ไข
- นายสายัญ ดุงสูงเนิน : จากที่ได้ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สช่วงคลองอีสานเขียวและได้มีการปิดกั้นการระบาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ น้ำ ขอให้กองช่างได้ประสานยังผู้รับจ้างให้ปล่อยน้ำลงแปลงนาให้ชาวบ้าน เพื่อให้
ชาวบ้านได้มีน้ำทำนา
- นายก อบต. : แจ้งกองช่างได้ประสานผู้รับจ้างดำเนินการ
- นายสุขสนาน รอบคอบ : ๑. สอบถามโครงการของ หมู่ ๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ เหล็กบ้านหนองไม้ตายบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงินทุน
สำรองสะสมเมื่อคราวประชุมคราวที่ผ่านมา ทาง อบต. จะเข้าดำเนินการเมื่อใด
เนื่องจากเมื่อฝนตกหนักช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำขังไม่ระบาย
๒. สำหรับการขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองสะสมในครั้งที่ ๒ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔- บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ ขอเสนอ
เพิ่มเติมให้ดำเนินการทูลปลายท่อยื่นช่วงวัดเพราะน้ำจะไหลวนก่อนที่จะเข้าท่อทำ
ให้น้ำไปไหนเข้าบ้านเรือนประชาชน และข้างวัดมีถนนชำรุดขอให้ อบต. ได้
ตรวจสอบ
- นายก อบต. : สำหรับการทุกท่อนั้นต้องทำงานประมาณแยกออก จะพิจารณางบมาดำเนินการ ซึ่ง
โครงการนี้จะเป็นการซ่อมแซมผิวถนนที่เป็นหลุมขนาดใหญ่ ขอมอบหมายให้รอง
นายกวินัยและกองช่างสำรวจ
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม่
- นายสุพนธ์ แรมกลาง : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ ๑. ถนนสายสระประปาภายในหมู่บ้านชำรุด ขอให้นำดินมาถม ๒ - ๓ รถ พร้อม
ปรับเกรด
๒. สายบุญร่วมฟาร์ม ของรถปรับเกรดและลงหินคลุก ๒ - ๓ รถ
๓. บริเวณแยกทางไปบ้านห้วยไผ่ได้นำดินมาถมไว้นานแล้ว ขอให้นำรถมาปรับเกรด
- นายอุดม แซ่โซ : แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างดับทั้งหมู่บ้าน ขอให้ช่างทำการซ่อมแซม
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕
- นางสุนารี สวัสดิ์ : ๑. ขอลงน้ำ จำนวน ๒ ถัง เพื่อมอบให้กับบ้านประชาชน จำนวน ๒ ครัวเรือน ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ ท่อส่งน้ำประปายังไม่ถึง เพื่อรองน้ำรับที่ อบต. ได้จัดส่ง เนื่องจากได้รับความ
เดือดร้อนขาดน้ำใช้ในครัวเรือน
๒. สอบถามหากไม่มีสายดับจะไม่สามารถติดไฟฟ้าแสงสว่างได้ใช้หรือไม่ โดยใน ๓
จุด คือ บ้านลุงสง่า เส้นคลองน้ำ และ ถนนสายดอกอ้อ ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง
- นายก อบต. : สำหรับกรณีให้เสนอโครงการเข้ามา เพื่อที่จะได้แจ้งการไฟฟ้าเพราะ อบต. ไม่
สามารถตั้งเสาและพาดสายไฟฟ้าเองได้ ซึ่งเป็นการผิดกฎหมาย
- นางสุนารี สวัสดิ์ : หากได้ดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอโครงการไปยังไฟฟ้แล้ว จะพิจารณา
นานหรือไม่และจะได้ดำเนินการหรือไม่
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘
- นายก อบต. : เบื้องต้นต้นเมื่อส่งในหนังสือแล้ว เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าจะลงพื้นที่และทำการประมาณ
ราคาและกำหนดระยะเวลาในการอุดหนุนเงินเพื่อ จากนั้น อบต. จะพิจารณา
งบประมาณว่าจะใช้เงินส่วนใด

- นางสุนารี สวัสดิ์ : ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อแตกเป็นหลุมบริเวณหน้าร้านพิราบ ๒๘ เป็น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘
เหตุให้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ได้ถอยตกหลุม ทั้งนี้ได้ส่งหนังสือมายัง อบต.แล้ว แต่ยังไม่
ไม่ได้ดำเนินการ
- นายก อบต. : เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตรับผิดชอบของทางหลวง อาจจะเป็นการประสานให้
ทางหลวงมาดำเนินการซ่อมแซม
- นางสุนารี สวัสดิ์ : หนังสือที่ส่งมาเป็นหนังสือแจ้งยังกองช่างให้ดำเนินการประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘
มาดำเนินการ แต่ยังไม่มีความคืบหน้า สอบถามเพิ่มในเรื่องที่นายกได้แจ้งเมื่อคราว
ที่รับเป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินโครงการที่จะสนับสนุนงบประมาณ
- นายก อบต. : ได้สนับสนุนให้แล้วให้โครงการต่างๆ ของหมู่บ้าน
รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม่
- นางบุปผา กองพิธิ : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนสายหลังวัด เนื่องจากประชาชนเดินทางลำบาก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕
เดือดร้อนเป็นอย่างมาก
- นายสนอง ภูจำนงค์ : ขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหอกระจายข่าวเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร งาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖
สำคัญต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เนื่องจากบ้านวังรางใหญ่เป็น
หมู่บ้านขนาดใหญ่ มีการขยายตัวของบ้านเรือนประชาชน ซึ่งมีอยู่เดิมนั้น
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงคุ้มบ้าน ทำให้ประชาชนบางส่วนเสียโอกาส ประกอบได้
ติดตั้งที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน อาจจะไม่สะดวกในการประชาสัมพันธ์เพราะบางครั้ง
ผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่บ้าน การประชาสัมพันธ์ก็ล่าช้าออกไป
- นายก อบต. : ต้องลงสำรวจและตรวจสอบพื้นที่และหารือร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ว่ามีปัญหาอย่างไร
บ้าง
- นายสายัญ ดุงสูงเนิน : ตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนคอนกรีตทางเข้าวัด ทางผู้รับจ้างได้นำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒
คอนกรีตที่เหลือมาเทให้แล้ว ขอขอบคุณกองช่างที่ช่วยประสานในเรื่องนี้
- นายสรสิข จรจันทร์ : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำแตกบริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้าน และ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
สำหรับในวันนี้อาจจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง รู้สึกดีใจที่ได้มา
ทำงานร่วมกับทุกท่าน และหากไม่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้อีกแต่ยังนับถือทุกๆ ท่าน
หากพบเจอที่ได้ให้ทักทายกัน และต้องขอขอบคุณทุกในเรื่อง ขอให้ทุกท่านโชคดีใน
การเลือกตั้งครั้งต่อไป
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม่
- นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน : ๑. ขอเพิ่มเติมในเรื่องหอกระจายข่าว ขอให้ทางผู้บริหารได้วางแผนในการ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕
ดำเนินการและจัดการ เพราะส่วนใหญ่หอกระจายข่าวที่จะตั้งไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
ทำให้การใช้หรือการเก็บรักษาไม่มีผู้ใดได้ใช้หรือตรวจสอบได้ ซึ่งงบประมาณในการ
ซ่อมแซม อบต. เป็นผู้ดำเนินการ และขอให้ผลักดันให้มีที่ทำการให้สมาชิกสภา
อบต.ได้ทำงานที่เป็นส่วนกลาง ในการทำงาน ประสานงาน
- ประธานสภา อบต. : ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจง
- ปลัด อบต. : ๑. เรื่องการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หากไม่มีผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็น
พื้นที่เสี่ยง สามารถจัดงานได้แต่ต้องมีมาตรการในการป้องกันและการเว้น
ระยะห่างและต้องจำกัดจำนวนผู้ที่เข้าร่วมงาน

- ปลัด อบต. : ๒. ด้วยได้มีงบประมาณในโครงการเศรษฐกิจฐานราก หากทางหมู่ ๒ ต้องการที่จะนำงบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซมตลิ่งพังหลายที่วังแฉกร ให้พิจารณาดูเงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขในข้อใดหรือไม่ รายละเอียดได้ส่งไว้ในกลุ่มไลน์แล้ว และท่านอื่นๆ ที่ต้องการงบประมาณเข้าไปศึกษาข้อมูล
๓. เนื่องจากใกล้จะมีการเลือกตั้งและทุกท่านจะหมดวาระการทำงาน เห็นควรให้มีการถ่ายรูปที่ระลึกในการทำงานร่วมกันครั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมได้หารือว่าจะดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้ อบต. จะได้ประสานร้านถ่ายภาพให้ ทั้งในภาพเดี่ยวและภาพหมู่ ทั้งนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายภาพ
- นายก อบต. : ๑. สำหรับโครงการเศรษฐกิจฐานราก จะต้องส่งโครงการภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ ทั้งนี้ อบต. ได้เสนอโครงการซ่อมแซมสายวังแฉกร เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในส่วนที่ท่านปลัดได้แจ้งว่านำมาซ่อมแซมตลิ่งนั้น อาจไม่ตรงวัตถุประสงค์ ซึ่งในเรื่องนี้เห็นควรแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่โดยตรงจะดีกว่า
๒. เรื่องการถ่ายภาพอาจจะทำรูปแบบเดียวกับงานบัณฑิตน้อย ให้ช่างถ่ายภาพมืออาชีพมาภาพ สำหรับค่าใช้จ่ายภาพเดี่ยวพร้อมกรอบ ประมาณ ๓๐๐ บาท ส่วนภาพหมู่ ประมาณ ๒๐๐ บาท เบื้องต้นภาพหมู่ผู้บริหารจะดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ส่วนภาพเดี่ยวขอให้ท่านรับผิดชอบภาพของตนเอง หากท่านเห็นด้วยจะได้นัดนัดมาทำการถ่ายภาพพร้อมกัน ส่วนเรื่องชุดการแต่งกายนั้นหาหรืออีกครั้งหนึ่ง
- ที่ประชุม : รับทราบ
- ประธานสภา อบต. : ในวาระนี้มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- นายจรัส มาสูงเนิน : ด้วยได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ได้ยกเลิกการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ : รับทราบ
- ที่ประชุม : รับทราบ
- นายสุขสนาน รอบคอบ : เนื่องจากใกล้จะเข้าสู่ฤดูฝน จึงเสนอให้ทุกหมู่บ้านได้สำรวจถนนหัวไร่ปลายนาว่าปัจจุบันมีสภาพเป็นอย่างไร และดำเนินการซ่อมแซมก่อนที่จะฝนจะตกหนักทำให้น้ำกัดเซาะถนนเสียหาย เพื่อเสนอต่อ อบต. ในการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะได้หรือไม่ ส่วนการจัดซื้อบัญชีงบประมาณรายจ่ายในปีนี้คาดว่าจะยังไม่หมดสมัยก่อนเราอาจจะได้ซื้อบัญชีในปี ๒๕๖๕
- ที่ประชุม : รับทราบ
- ประธานสภา อบต. : ด้วยหมู่ ๑๓ บริเวณช่วงไหล่ถนนทางเข้าหมู่บ้านรถขายของได้ทิ้งขยะเป็นประจำถึงได้มีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้จัดทำป้ายห้ามทิ้งขยะติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเส้นทาง ขออนุญาตใช้คำพูดเดียวกับป้าย อบต. ที่ไปติดที่บ้านโนนสมบูรณ์ โดยใช้ประมาณส่วนตัว ขอฝากในหมู่บ้านที่มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่ให้พิจารณาดำเนินการ
- ประธานสภา อบต. : ในวาระนี้มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- ที่ประชุม : ไม่มี
- ประธานสภา อบต. : หากไม่มี เสนอให้ทุกท่านได้แสดงความรู้สึกในการทำหน้าที่ในสภาแห่งนี้ที่เป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ที่ได้ทำงานร่วมกันมา ตามลำดับหมู่บ้านครับ
- นายจรัส มาสูงเนิน : ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน คณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต. ที่ทำงานร่วมกันแบบพี่น้อง ในสมัยนี้ขอให้ได้กลับมาช่วยกันทำงานเช่นนี้อีก
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑

- นางภัทราภรณ์ เป็นสูงเนิน : ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน หากมีสิ่งใดที่ล่วงเกินหรือขาดตกบกพร่องต้องขออภัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
- นางธัญสินี อมรพรหม : ในปีนี้เป็นการทำงานปีที่ ๑๐ รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ ตำบลและหมู่บ้าน หากมีโอกาสจะขอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสภาแห่งนี้อีกเพื่อ
พัฒนาตำบลของเรา
- นายบุญส่ง เปี้ยจันทิก : ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านประธานสภา ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดระยะเวลาใน
การทำงาน ๑๓ ปีของผม และดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน
- นายสุขสนาน รอบคอบ : สำหรับผมเป็นสมาชิกสภา อบต. สมัยแรก แต่ดำรงตำแหน่ง ๑๐ ปี รู้สึกประทับใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และพนักงานทุกท่านที่ได้ให้ความเป็นกันเอง การให้
คำแนะนำ คำปรึกษาต่างๆ ขอให้กำลังใจทุกท่านที่ได้ทำงานร่วมกันมา
- นางบุปผา กองพิธิ : รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านในสภาแห่งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ช่วยสอนการทำงาน ขอให้ทุกท่านได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง
- นายสนอง ภูจำนงค์ : ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานร่วมกัน เราเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ทุกท่านได้ทำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ หน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีและสมบูรณ์ สำหรับการทำงานอาจมีเรื่อง
ที่กระทบกระทั่งกันบ้างแต่ท้ายที่สุดทุกท่านก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน ตนเองรู้สึกภูมิใจ
และดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับทุกท่าน ถือเป็นประสบการณ์ของงานทำงาน และขอ
ขอบคุณท่านนายกที่ได้ทุกเหตุการณ์เพื่อตำบลมีความเจริญก้าวหน้า สุดท้ายนี้ขอให้
ทุกท่านประสบความสำเร็จทุกประการ และได้กลับมาทำงานร่วมกันอีก
- นายคล้าย ชื่นสระน้อย : กระผมในนามประธานสภาแห่งนี้คนแรก เมื่อคราวเปิดประชุมสภาครั้งแรก ขอให้
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ ทุกมีความสุขเจริญที่จะกลับเข้ามาทำหน้าที่ในสมัยต่อไป
- นายธนกร พลศรี : รู้สึกภูมิใจเหมือนกับทุกท่านที่ได้กล่าวมา เป็นสมาชิกในสมัยแรกรู้สึกดีใจที่ได้
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ ทำงานให้กับชุมชนตามที่ได้ตั้งใจ และดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับทุกท่าน ได้ให้ความ
ช่วยเหลือในการทำงาน ความเป็นกันเอง ความประทับใจในการทำงานของท่าน
ประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขาสภา ได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดี และ
ท่านนายก อบต. ที่ท่านได้มีวิสัยทัศน์การทำงานทำการตำบลทะเลสาบแก้วมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก การให้
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตรงกับวัตถุประสงค์หลักในการทำงานของสมาชิกสภา
อบต. ทุกท่าน ท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีได้กลับเข้ามาทำงานร่วมกันในสมัยต่อไป
- นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ : ดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับทุกท่าน ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของบ้านห้วยไผ่ ในสมัยหน้าขอให้ทุกท่านกลับเข้า
ทำงานร่วมงานอีกครั้ง
- นายสรสิข จรจันทร์ : จากที่ได้เข้ามาทำงานร่วมกับทุกท่านในสภาแห่งนี้ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ รู้สึกดีใจกับชาวบ้านที่คณะผู้บริหาร สมาชิกทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับปัญหา
ความเดือดร้อนให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ขอให้ท่านที่ได้
กลับมาทำหน้าที่ในสภาแห่งนี้ได้ร่วมกับพัฒนาหมู่บ้านและตำบลทะเลสาบแก้วต่อไป
ทั้งนี้หากตนเองได้กระทำการล่วงเกินใดๆ ขออภัยไว้ ณ ที่นี้
- นายบรรจบ ชัยบุรี : ตามที่คณะผู้บริหารและฝ่ายสภาได้ทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ ของประชาชนที่รวดเร็วทำประชาชนมีความพอใจ ขอเป็นตัวแทนประชาชน
ขอบคุณทุกท่าน

- นายสายัญ ดุงสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ : ดีใจที่ได้ทำงานร่วมงานทุกท่านในสภาแห่งนี้ ทุกท่านมีความกล้าคิดกล้าทำ ซึ่งผมเองนั้นได้ตั้งใจเพื่อมาทำหน้าที่ในการนำความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไข และประทับใจในการมุ่งมั่นในการทำงานของท่านนายก อบต. ท่านปลัด อบต. และพนักงานทุกท่าน โดยเฉพาะหัวหน้าสำนักปลัดที่ประสานความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ขอให้ทุกท่านโชคดีและกลับมาทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาตำบล
- นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ : รู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของสภาแห่งนี้และถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของประชาชน การได้ทำงานร่วมกับทุกท่านและท่านนายก อบต. ที่ได้อนุเคราะห์งบประมาณในการช่วยเหลือความเดือดร้อนต่างๆ ในสมัยหน้าของให้ทุกท่านได้กลับมาทำงานร่วมกันอีก และขอฝากท่านนายกในเรื่องถนนเทวดาให้ดำเนินการซ่อมแซม หากตนเองไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ ขอทุกท่านโชคดี
- นายสุพนธ์ แรมกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ : ดีใจที่เข้ามาทำงานอีกหนึ่งสมัย ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้จัดสรรงบประมาณมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหมู่ ๑๔ ซึ่งปัญหาที่มีมานาน คือ ปัญหาในเรื่องน้ำ ซึ่งได้รับการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว และขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ประสานการทำงาน โดยเฉพาะหัวหน้าสำนักปลัดที่ได้ติดตามสอบถามและประสานงานมาโดยตลอด
- นายวิวัฒน์ บัลลังค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ : ดีใจที่ได้เข้ามาทำงานร่วมกันทุกท่าน ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี ต้องขอขอบคุณท่านนายก ท่านประธานสภา ท่านปลัด อบต. ในการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณให้กับบ้านหนองขาด ในการก่อสร้างถนนและระบบประปา ทำให้ความเป็นอยู่ที่ดี
- นายอุดม แซ่โซ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ : ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ทำงานร่วมกันมา ทำให้ทุกหมู่บ้านได้มีความพัฒนา
- นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ : ขอขอบคุณความรู้สึกดีๆ ที่มอบให้กันมาตลอด ที่ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ในการพัฒนาหมู่บ้านและตำบล ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้าน และสำหรับการเลือกตั้งสมัยหน้าหากท่านได้รับการเลือกเข้ามาทำหน้าที่ขอให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาตำบลต่อไป
- นายประเสริฐ เกื้อนพิมาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ : รู้สึกดีใจที่ได้มาทำงานร่วมกับสภาแห่งนี้ และประทับใจที่สภาแห่งนี้มีความสามัคคีให้ความร่วมมือในการทำงาน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้สนับสนุนงบประมาณในโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้าน โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ขอให้ทุกท่านโชคดีได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่ในสมัยหน้า
- นายปราโมทย์ มิตขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ : ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้สนับสนุนงบประมาณในโครงการต่างๆ ให้กับหมู่ ๑๗ บ้านโสกงานพัฒนา ประทับใจทุกท่านที่ได้ทำงานร่วมกันมา ขอให้ทุกท่านโชคดี
- นายสุพจน์ ใจบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ : รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ทำงานร่วมกับทุกท่าน การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน แม้บางครั้งอาจจะมีกรกระทบกระทั่งกันบ้าง ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้อนุมัติงบประมาณในโครงการต่างๆ ให้กับบ้านโสกงานฯ ทำให้หมู่บ้านได้มีการพัฒนามีถนน มีน้ำประปา
- นางสุนารี สวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ : ด้วยความที่เป็นสมาชิกสภา อบต. สมัยแรกจะเป็นความคาดหวังของหมู่บ้านว่าจะสามารถทำงานพัฒนาหมู่บ้านได้หรือไม่ แต่ได้สภาแห่งนี้ให้คำแนะนำ คำปรึกษา รวมถึงคณะผู้บริหารที่ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่องและได้ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นปกติ หากมีสิ่งใดที่ล่วงเกิน ทั้งทางกาย วาจา ขออภัยยังทุกท่านมา ณ ที่นี้

- นายนิ๊ก สระกระโทก : ดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับทุกท่าน ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้จัดสรรงบประมาณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ ในโครงการต่างๆ ให้กับบ้านวังรางใหญ่พัฒนา
- นายวัลลภ ชุ่มชื่น : สำหรับทำงานในสภาแห่งนี้ ทำให้ได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์มากมาย ที่ได้ทำงาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ ร่วมกับทุกท่าน และขอให้ทุกท่านโชคดีในการเลือกตั้งสมัยหน้า สำหรับในสมัย
หน้าขอให้ อบต. ได้สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐
- ประธานสภา อบต. : ขอเชิญท่านเลขานุการสภา ได้กล่าวความรู้สึก
เลขานุการสภา อบต. : ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เลือกให้ทำหน้าที่เลขานุการสภา จากการทำงานร่วมกับทุก
ท่านซึ่งมีความตั้งใจในการงาน ตั้งใจพัฒนาตำบล มีความสามัคคี ความร่วมมือ
รวมถึงการตรวจสอบการทำงานและงบประมาณที่ได้พิจารณาในที่ประชุมใน
โครงการต่างๆ ดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับทุกท่าน
- รองประธานสภา อบต. : ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและให้โอกาสในการทำหน้าที่รองประธานสภา ขอ
ชื่นชมการทำงานของสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านที่มีความทุ่มเทในการทำงาน มีการ
ทำงานร่วมกันแบบพี่น้อง และต้องขอโทษหากได้ใช้คำพูดที่ล่วงเกิน หรือไม่
เหมาะสมในระหว่างการทำหน้าที่ประชุม ขอให้ทุกท่านได้ภูมิใจที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้แทนในหมู่บ้าน ในการนำโครงการต่างๆ มาพัฒนาหมู่บ้านของตน ขอให้ทุก
ท่านโชคดี
- ประธานสภา อบต. : ขอเชิญท่านรองนายกทั้ง ๒ ท่านได้กล่าวความรู้สึก
นายวินัย นิลสูงเนิน : จากการทำงานร่วมสภาและร่วมกับคณะผู้บริหาร ทำให้ได้รับความรู้ และ
รองนายก อบต. ประสบการณ์มากมาย ดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับทุกท่าน ในสมัยหน้าขอฝากท่าน
นายกอีกหนึ่งสมัย ที่ท่านได้ทุ่มเทการทำงาน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
- นางสุภารัตน์ พรหมพันธ์ใจ : ขอขอบคุณท่านนายกที่ไว้วางใจให้มาช่วยงานในตำแหน่งรองนายก อบต. จากการทำงาน
รองนายก อบต. ร่วมกับสภาแห่งนี้พบว่าทุกท่านได้ทุ่มเทในการทำงาน การช่วยเหลือ
ประชาชน การแก้ไขปัญหา โดยส่วนตัวได้เรียนรู้หลายเรื่องจากสภาแห่งนี้ ดีใจที่ได้
ร่วมทำงานกับทุกท่าน หากมีสิ่งใดที่ช่วยเหลือขอให้แจ้งได้ทันที และหากทำสิ่งใด
ที่ผิดพลาดหรือเป็นการล่วงเกินขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ขอให้ทุกท่านโชคดี
- ประธานสภา อบต. : ขอเชิญท่านนายกได้กล่าวความรู้สึก
นายก อบต. : จากที่ทุกท่านได้กล่าวความรู้สึกมานั้น ดีใจที่ทุกท่านได้ให้ความไว้วางใจในการ
ทำงาน ขอขอบคุณที่มอบความรู้สึกดีๆ ส่วนในเรื่องการทำงานทุกท่านทำงานด้วย
ความทุ่มเท จริงใจในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวแทนของประชาชนในการเสนอเรื่อง
ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และ
ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกทั้ง ๒ ท่าน ที่ได้ประสานงานการทำงานตามนโยบาย
ที่ได้มอบหมายได้เป็นอย่างดีและประสบความสำเร็จ และท่านปลัดที่ได้เห็นชอบใน
การทำงานต่างๆ และการให้คำปรึกษาถึงระเบียบกฎหมายในการทำงานให้ราบรื่น
และต้องขออภัยหากทำสิ่งใดที่เป็นการล่วงเกินทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดีและเก็บ
รักษามิตรภาพที่ดีเหล่านี้ไว้
- ประธานสภา อบต. : ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้โอกาสมาทำหน้าที่ประธานสภาแห่งนี้ และรู้สึกเป็น
เกียรติที่ได้ทำงานร่วมกับทุกท่าน ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาหมู่บ้าน
พัฒนาตำบล การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งบางครั้งที่ทำหน้าที่
ประธานสภาฯ อาจจะมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นการล่วงเกินทุกท่าน เพราะต้องการ

ให้การประชุมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบข้อบังคับการประชุม ต้อง
ขอร้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ทำยนี้ขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ได้ผลักดันในการ
ทำงาน ให้โอกาสในการทำงาน ขอให้ทุกท่านโชคดีและประสบความสำเร็จ

ประธานสภา อบต.
ประธานสภา อบต.

: มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่
เมื่อไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติม ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้า
ประชุมสภาในครั้งนี้ ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาตอบข้อซักถามต่างๆ และ
อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่และเรื่องอาหาร ทำให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ส่วนในเรื่องการหมดวาระของสภานั้นยังไม่มีประกาศออกมา ขอให้
ท่านได้ทำหน้าที่จนกว่าจะมีประกาศฯ การประชุมในครั้งนี้หากผมแสดงการ
กระทำใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และต้อง
ขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิดประชุมครับ

ที่ประชุม
ปิดการประชุม

รับทราบ
: เวลา ๑๔.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยตรี ขวลิต ปรีดาสา
(ขวลิต ปรีดาสา) ผู้บันทึกรายงานการประชุม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
(ลงนาม) สวง งามมะเรียง
(นายสวง งามมะเรียง) ผู้ตรวจรายงานประชุม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ สุณารี สวัสดิ์
(นางสุณารี สวัสดิ์)

ลงชื่อ ปราโมทย์ มิดขุนทด
(นายปราโมทย์ มิดขุนทด)

ลงชื่อ อารณ ศิริจำปา
(นางอารณ ศิริจำปา)